

Thanh niên khởi nghiệp từ nông nghiệp

Khởi nghiệp đã khó, khởi nghiệp từ nông nghiệp càng khó hơn. Song bằng nghị lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, chưa bao giờ “lần sóng” khởi nghiệp từ nông nghiệp trong thanh niên lại mạnh mẽ như hiện nay. Cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ: “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa”, “sản phẩm không có đầu ra”... rất cần bản lĩnh, trí tuệ của những thanh niên dám dấn thân để làm giàu trên quê hương.



KỶ 1: NHỮNG THANH NIÊN “LẤY NÔNG NGHIỆP LÀM GIÀU”

Bằng sự đam mê và quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, với xu hướng khởi nghiệp mới mẻ, nhiều mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp của thanh niên Thái Bình đã thành công, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần đưa nông nghiệp từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp với nhiều gam màu tươi mới. Nhiều sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp đã thoát ra khỏi “lũy tre làng” vươn tới “trời tây”.

Làm mới cánh đồng cũ

Tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tình yêu và niềm đam mê với nông nghiệp đã thôi thúc anh Lê Ngọc Huệ trở về quê tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) để khởi nghiệp. Năm 2012, anh huy động vốn, vận động người dân trong xã cho thuê lại diện tích đất nông nghiệp tại bãi đê ven sông Luộc với diện tích trên 7ha trồng cây dược liệu với khát vọng nâng tầm “Trà Việt”. Thời điểm đó cũng không ít người hoài nghi về sự thành công của thanh niên “tay ngang” như vậy. Đầu tiên, anh mua giống các cây dược liệu về trồng trên

5ha nhưng do đất quá màu mỡ có lẫn cát, cây không tồn tại. Lần thứ hai, anh trồng cỏ ngọt cũng thất bại vì mưa nhiều cỏ thối ngang thân. Lần thứ ba, Lê Ngọc Huệ trồng đinh lăng thì gặp sương muối cũng chết gần hết. Sau ba lần thất bại tổng thiệt hại 600 triệu đồng khiến cả gia đình gần như sụp đổ, bố mẹ anh khóc hết nước mắt. Sau nhiều đêm thức trắng bên mảnh ruộng trơ trụi, Lê Ngọc Huệ cay đắng tìm ra nguyên nhân thất bại của mình và quyết định trồng chùm ngây, đinh lăng và đưa một số cây trồng khác về trồng: hoàn ngọc, cà gai leo, xạ đen... chăm sóc đúng kỹ thuật, cuối cùng anh đã thành

Tinh thần khởi nghiệp từ nông nghiệp của các bạn đoàn viên, thanh niên rất tuyệt vời, ai cũng có đam mê và ý chí. Khi đã dấn thân, các bạn không ngại khó, ngại khổ, không sợ thất bại. Hiện nay, các bạn ấy có điều kiện học tập tốt hơn, được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, được cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp. Điều đáng mừng là có nhiều thanh niên học hành bài bản cũng mong muốn được trở về quê hương khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình

công. Vụ thứ tư này không những giúp anh trả hết nợ mà còn mở rộng diện tích trồng dược liệu lên 15ha. Sản phẩm trồng ra đến đâu thương lái tìm đến thu mua hết đến đó. Gia đình vốn có nghề truyền thống nên anh đã mày mò tìm cách sản xuất trà túi lọc để nâng cao giá trị sản phẩm. Năm 2013, anh Huệ thành lập

công ty, vay vốn mua máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất trà với quy mô 120 - 150 tấn dược liệu khô/năm và mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất. Từ đây, tên gọi trà thảo dược mới được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Sau gần 10 năm phát triển, Công ty có vùng nguyên liệu với diện tích gần 200ha, sản lượng gần 100 tấn trà/năm. Có 80 sản phẩm thảo dược, nhiều loại trà được khách hàng rất ưa chuộng, các sản phẩm trà túi lọc dinh dưỡng, trà túi lọc thìa canh, trà túi lọc cà gai leo đạt OCOPI 4 sao cấp tỉnh. Sản phẩm mang thương hiệu Thái Hưng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất khẩu Thái Hưng ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, với trên 300 đại lý phân phối ở hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước và xuất khẩu sang thị trường một số nước Đông Nam Á, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ... tạo việc làm cho 60 lao động với mức lương 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện ước mơ làm nông nghiệp công nghệ cao

Chị Mai Thị Tươi, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) từng là sinh viên duy nhất của Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội dành học bổng toàn phần Eiffel của Chính phủ Pháp để theo học khóa thạc sĩ tại Pháp năm 2013 - 2014. Ra trường, chị có công việc ổn định tại một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu ở Paris. Thế nhưng, từ bỏ công việc bao người mơ ước, chị trở lại Việt Nam và quyết định lựa chọn quê hương Thái Bình để khởi nghiệp từ nông nghiệp. Trên cương vị Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn, chị Tươi đã xây dựng trung tâm sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao với quy mô 5,6ha. Trong đó, hơn 5.000m² nhà màng công nghệ cao theo tiêu chuẩn của Hiệp hội nhà màng Mỹ, 5ha vùng trồng an toàn ngoài ruộng và hệ thống kho chứa vật tư thiết bị phân bón, xuống sơ chế đóng gói. Công ty cũng áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt của Israel, giúp tiết kiệm 30 - 60% lượng nước và phân bón thông thường. Việc trồng cà chua, ớt, dưa áp dụng theo một quy trình “5 không” nghiêm ngặt: không sử dụng giống không rõ nguồn gốc, không phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, không sử dụng cây trồng biến đổi gen, không thuốc kích thích

tăng trưởng và không thuốc trừ cỏ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo chị Tươi: Hiện nay, người dân đều có mong muốn được sử dụng các loại nông sản sạch, an toàn nên nếu thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp vào lĩnh vực này sẽ thành công nhưng chúng ta phải có quyết tâm, đầu tư một cách được đưa vào bày bán ở các siêu thị của các thành phố lớn. Năm 2021, chị Mai Thị Tươi vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của. Đây là giải thưởng do Trung ương Đoàn trao tặng cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động đoàn, hội ở địa phương, đơn vị.

Bắt trúng nở hoa

Ảnh nắng ban mai mùa xuân như mới gọi những nụ hoa mẫu đơn, nhài, nhật, hoàng vĩ, mộc hương... hé nở, cả cánh đồng rực rỡ, lung linh thấp sáng, tỏa hương thơm cả một vùng trời. Ít ai biết rằng thành quả này lại nảy mầm từ cánh đồng chiêm trũng bị bỏ hoang mà vợ chồng nữ kỹ sư Đoàn Thị Khuyên, Nguyễn Quốc Thịnh, thôn Văn Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã dày công gây dựng. Tiếc đất bị bỏ hoang, lại sẵn có niềm đam mê làm giàu ngay trên quê hương, từ năm 2017, được chính quyền địa phương tạo điều kiện, vợ chồng chị Khuyên quyết định thuê lại ruộng của bà con với diện tích 1ha để trồng hoa, cây cảnh. Ban đầu là bắc giàn, làm trụ để trồng hoa thiên lý nhưng do không phù hợp với chất đất nên thiệt hại gần 200 triệu đồng. Không nản, anh chị tiếp tục tìm hiểu rồi chuyển sang trồng hoa, cây cảnh. Với phương thức trồng cây tán thấp xen canh với cây tán cao để tránh lãng phí đất và lựa chọn từng giống cây trồng phù hợp với vùng đất trũng nên lúc nào nhà vườn cũng đa dạng các loại cây. Năm 2021, 2022 dù thời tiết có bất thuận, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng do thực hiện đúng kỹ thuật nên hoa, cây

Anh Lê Ngọc Huệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất khẩu Thái Hưng



Sau thời gian khởi nghiệp thấy rằng những thứ thanh niên cần trang bị rất nhiều nhưng bản thân mình có được ba cái đó là vốn, tư duy và kinh nghiệm quản lý. Lúc nào tôi cũng luôn trong tâm thế khởi nghiệp và xác định phải làm bằng cái tâm và cái tầm. Ngoài làm giàu cho bản thân, tôi mong muốn đóng góp cho quê hương, tạo ra nhiều việc làm cho nhiều lao động.

Chị Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn



Là người con Thái Bình, tôi mong muốn khởi nghiệp trên chính quê hương mình, cũng làm nông nghiệp nhưng là nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra sự khác biệt, nâng tầm giá trị cho nông sản Việt. Tôi hy vọng tương lai không xa nông sản của Thái Bình nổi chung, của Việt Nam nói riêng được bày bán phổ biến tại các quầy, kệ siêu thị tại nước châu Âu.

Chị Đoàn Thị Khuyên, thôn Văn Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà



Trong trường, tôi chỉ được học về cây chủ lực như lúa, ngô, khoai, sắn, chè, cà phê... về cây hoa cây cảnh cũng chỉ học cây hoa chủ lực như hoa đào, hoa cúc... Cánh đồng hoa hiện tại tôi học từ người dân địa phương và từ những trải nghiệm thực tế.

Thái Bình hiện có khoảng 700 mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp của đoàn viên, thanh niên; trong đó 250 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế và tạo việc làm cho nhiều lao động. Cấp tỉnh có 1 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp, 1 câu lạc bộ Lương Định Của; 8 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện; 32 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã.

cảnh của chị đều phát triển tốt. Để từng bước xây dựng thương hiệu nhà vườn, chị quảng bá sản phẩm, bán hàng online trên website, facebook, zalo, chính vì vậy cây trồng đến đâu được bán hết đến đó. Sau nhiều năm vất vả, đến nay cứ mỗi sào chị Khuyên thu lãi trên 20 triệu đồng/năm. Không chỉ “bắt” cánh đồng chiêm trũng “nở hoa”, làm giàu cho gia đình, mô hình của vợ chồng chị Khuyên còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương với thu nhập ổn định. Khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ dễ

dàng, đặc biệt trong bối cảnh nền nông nghiệp nước ta cứ mãi loay hoay trong vòng “bão giá”, khó tìm đầu ra. Đầu vậy, không có con đường nào đến thành công nào là bằng phẳng. Những anh Huệ, chị Tươi, chị Khuyên... cũng đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, cay đắng trước khi được nếm “trái ngọt”. Hy vọng, câu chuyện về họ sẽ tạo nguồn cảm hứng gửi đến các bạn trẻ đã, đang và sẽ đi theo con đường làm giàu từ nông nghiệp.

(còn nữa)

NGUYỄN NHÌN - PHƯƠNG CHI



Mô hình trồng cà chua công nghệ cao của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn.

QUỲNH PHỤ

Tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Những ngày qua, thời tiết liên tục có mưa phùn, nhiệt độ, ẩm độ không khí cao thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại và lây lan. Để lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hiện nay, trên 11.000ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng; lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đồng đều trên các trà lúa. Tuy nhiên, thời tiết mưa phùn kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại trên các giống lúa. Qua kiểm tra các trà lúa, xuất hiện

một số giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn như: BC15, TBR225, nếp các loại... với tỷ lệ nơi cao từ 1 - 3%, cá biệt có diện tích từ 5 - 7% số lá, nhiều vết bệnh mới đang hình thành và phát triển trên diện tích giống nhiễm, cây mạ được... Theo dự báo, trong những ngày tới trời nhiều mây, đêm có sương và có mưa, mưa vừa và đông, trùng với giai đoạn cây lúa mẫn cảm nhất với bệnh đạo ôn nên nguy cơ bệnh có thể lây lan rộng và gây hại nặng, nếu không

phòng, trừ kịp thời bệnh sẽ gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa. Trên các cánh đồng của xã Quỳnh Hưng, những ngày này, tranh thủ khi thời tiết tạnh ráo, bà con xã viên tiết kiệm nước, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh khi phát hiện lúa nhiễm bệnh. Ông Nguyễn Hữu Văn, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Hưng cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn xã gieo cấy 320ha lúa xuân, chủ yếu là giống lúa BC15,

TBR225. Từ đầu tháng 4/2023 đến nay, thời tiết bất thuận, mưa nhiều, một số diện tích nhiễm bệnh đạo ôn. Để phòng, trừ kịp thời, thực hiện chỉ đạo của huyện và xã, HTX đã tổ chức tuyên truyền, để nghị bà con xã viên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại trên cánh đồng. Đối với những diện tích lúa bị bệnh đạo ôn tổ chức phòng, trừ khi tỷ lệ bệnh từ 3% số lá có vết bệnh trở lên, HTX khuyến cáo bà con xã viên sử dụng

các loại thuốc đặc trừ bệnh đạo ôn để phun.

Để lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao, thời gian qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ đã tuyên truyền, đơn đốc các địa phương tập trung hướng dẫn người dân làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân. Với tình hình thời tiết như hiện nay để phát sinh sâu bệnh gây hại, huyện tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trước mắt yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bà con xã viên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm để xử lý kịp thời diện tích bị bệnh đạo ôn. Trong chăm sóc lúa xuân, thời điểm hiện nay lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng, những diện tích nhiễm bệnh đạo ôn yêu cầu bà con xã viên tuyệt đối không được bón đạm đơn, không bón phân qua lá và các loại thuốc kích thích sinh trưởng cho lúa để hạn chế sâu bệnh bám đăm cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Phòng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên kiểm tra, đơn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh đạo ôn; phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; chỉ đạo,

khuyến cáo các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chỉ cung ứng những loại thuốc có trong danh mục và cung ứng đầy đủ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Cùng với chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương

làm tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra.

Với sự chủ động trong chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, huyện Quỳnh Phụ quyết tâm giành vụ lúa xuân năm 2023 thắng lợi.

NGUYỄN CƯỜNG



Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh để kịp thời phòng, trừ bảo vệ lúa xuân.